

# Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023

16:29 08/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023.**

Ngày 8/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023 sẽ diễn ra nhằm tiếp tục cụ thể hóa Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong năm.



*Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư\_Ảnh: baokhanhhoa.vn*

Sự kiện cũng góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; Kế hoạch của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể về đẩy mạnh và nâng tầm đối

ngoại đa phương đến năm 2030, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Đặc biệt, sự kiện cũng là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có ý nghĩa chính trị sâu sắc; có nội dung thiết thực, hiệu quả truyền tải thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư, hướng dẫn trình tự đầu tư.

Các thông điệp của tỉnh đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng sẽ được chuyển tải chính xác, nhất là trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa được thí điểm các chính sách đặc thù cho phát triển.

Hội nghị do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Tham dự hội nghị, về phía quốc tế có Đại sứ quán Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH), các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Nhật Bản.

Được biết, trong thời gian qua, Nhật Bản luôn là một trong những thị trường xuất khẩu hàng hóa truyền thống và có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng là đối tác đầu tư hiệu quả và có số vốn lớn trên địa bàn tỉnh. Trong 119 dự án FDI tại Khánh Hòa, Nhật Bản tuy chỉ có 7 dự án nhưng chiếm hơn 61% tổng vốn đăng ký đầu tư (khoảng 2,7 tỷ USD/4,39 tỷ USD).

***Khánh Trinh***

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-khanh-hoa-nhat-ban-nam-2023>